

# GTFO

## นโยบายคุกกี้

อัปเดตล่าสุด: 9 ธันวาคม 2564

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายคุกกี้ "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา" หมายถึง 10 Chambers AB ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ ณ Drottninggatan 95A, 113 60 Stockholm ประเทศสวีเดน เราคือผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมผ่านทางคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา <https://gtfothegame.com/> คุณสามารถดูรายละเอียดของเราที่เกี่ยวข้องกับ GTFO ("บริการ") และวิธีที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ใน [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) สามารถติดต่อเราได้ที่ [privacy@10chambers.com](mailto:privacy@10chambers.com) และสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ [privacy@10chambers.com](mailto:privacy@10chambers.com)

เราใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก และไฟล์หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณและการใช้บริการ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการควบคุมคุกกี้ได้ในข้อมูลด้านล่าง

สำหรับเขตอำนาจศาลที่เป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย โปรดทราบว่าเราใช้คุกกี้ที่ไม่จำเป็นเฉพาะที่ได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น

หากคุณไม่ยอมรับการใช้คุกกี้ที่ระบุในนโยบายคุกกี้นี้ โปรดปิดการใช้งานโดยใช้คำแนะนำด้านล่างและเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อไม่ให้ใช้คุกกี้จากบริการกบอุปกรณ์ของคุณ

### 1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อย ซึ่งจะถูกดาวน์โหลดไปยังเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าท่องเว็บหนึ่ง คุกกี้จะถูกส่งไปยังที่อยู่ของเว็บต้นทางในการเยี่ยมชมครั้งต่อไปในแต่ละครั้ง หรือไปยังที่อยู่ของเว็บอื่นที่รู้จักคุกกี้ นั้น คุกกี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อให้สามารถให้บริการได้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ข้อมูลแก่ทีมงานของฝ่ายบริการ

คุกกี้ทำหน้าที่ต่าง ๆ มากมาย เช่น ช่วยให้คุกกี้ท่องเว็บไปมาระหว่างหน้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการการเข้าสู่ระบบและการตั้งค่าของคุณ และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยทั่วไป คุกกี้อาจให้ข้อมูลแก่เราได้ ตัวอย่างเช่น ว่าคุณเคยเข้าถึงหรือใช้บริการมาก่อนหรือคุณเป็นผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้ใหม่หรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าโฆษณาที่คุณเห็นทางออนไลน์จะมีความเกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณมากขึ้น คุกกี้สามารถช่วยเรารักษาความปลอดภัยของข้อมูลและบริการของเรา และตรวจจับการโกง การแฮ็ก และการฉ้อโกงต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คุกกี้ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลตัว ซึ่งเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าการเข้าสู่ระบบทำด้วยตัวเองโดยอิสระหรือไม่ ข้อมูลที่เข้ารหัสในตัวยังสามารถใช้เพื่อป้องกันการโจมตีประเภทต่าง ๆ การขโมยข้อมูลข้ามเว็บไซต์ และการเข้าถึงด้วยข้อมูลประจำตัวที่ปลอมแปลง

คุกกี้แบ่งออกเป็นสองประเภทกว้าง ๆ:

- **คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง** ซึ่งส่งจากเราไปยังอุปกรณ์ของคุณโดยตรง
- **คุกกี้ของบุคคลที่สาม** ซึ่งให้บริการโดยบุคคลที่สามในนามของเรา

คุกกี้สามารถคงอยู่บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุกกี้บางรายการเป็น 'คุกกี้เซสชัน' ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันเท่านั้น คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชัน คุกกี้อื่น ๆ เป็น 'คุกกี้ถาวร' ซึ่งหมายความว่าคุกกี้จะยังคงอยู่หลังจากที่คุณปิดเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชัน บริการสามารถใช้คุกกี้เพื่อจดจำอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการอีกครั้ง

### 2. เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อ:

- ให้ทราบถึงจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมบริการอย่างต่อเนื่องและประเภทอุปกรณ์ที่ใช้
- ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือฟังก์ชันใหม่ และ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็นการซื้อและการตอบสนองต่อโฆษณาสำหรับบริการที่ใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

### 3. เราใช้คุกกี้ประเภทใด

ประเภทคุกกี้ที่เราและพันธมิตรของเราใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการสามารถจำแนกได้ดังนี้ 'คุกกี้ที่จำเป็น' 'คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน' 'คุกกี้การวิเคราะห์และประสิทธิภาพ' และ 'คุกกี้โฆษณาและการกำหนดเป้าหมาย' เราได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่ และวัตถุประสงค์ของคุกกี้ที่เราและบุคคลที่สามใช้ดังที่ระบุในตารางต่อไปนี้

ประเภทของคุกกี้	คุกกี้ทำอะไรและประมวลผลข้อมูลอะไร	ระยะเวลาของคุกกี้	คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งหรือบุคคลที่สาม	วิธีควบคุมคุกกี้
<b>คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน</b>				
test_cookie	ใช้ตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้รองรับคุกกี้หรือไม่	1 วัน	ที่สาม (Double Click)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
CookieConsent	ใช้เพื่อจัดเก็บสถานะความยินยอมให้ใช้คุกกี้ของผู้ใช้สำหรับโดเมน	6 เดือน	ที่หนึ่ง (CookieBot)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
ความยินยอม	ใช้เพื่อตรวจสอบว่าหมวดหมู่การตลาดในแบนเนอร์คุกกี้ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้อหรือไม่	2 ปี	ที่สาม (YouTube)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
<b>คุกกี้ประสิทธิภาพ / การวิเคราะห์</b>				
_ga	ใช้สำหรับสถิติของ Google และเพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการคลิกหรือข้อมูลการดูหน้าเว็บ และการดูหน้าเว็บ	13 เดือน	ที่หนึ่ง (Google Analytics)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
_gid		1 วัน	ที่หนึ่ง (Google Analytics)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
_gat	ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลเพื่อรวบรวมรายงานและเพื่อช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์	เซสชัน	ที่หนึ่ง (Google Analytics)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง

<b>IDE</b>	ใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาและนำเสนอโฆษณาต่อผู้ใช้ที่ตรงเป้าหมาย	1 ปี	ที่สาม (DoubleClick)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
<b>VISITOR_INFO1_LIVE</b>	ใช้เพื่อประเมินแบนด์วิดท์ของผู้ใช้บนหน้าเว็บที่มีวิดีโอ YouTube ในตัว	179 วัน	ที่สาม (YouTube)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
<b>คุกกี้โฆษณาและการกำหนดเป้าหมาย</b>				
เพจโฆษณา / แลนด์ดิ้ง	ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นและเพื่อปรับความถี่ของการแสดงโฆษณาเดียวกัน	เซสชัน	ที่สาม (DoubleClick)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
ads/ga-audiences	ใช้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมอีกครั้งโดยพิจารณาจากการกระทำของผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ต่าง ๆ	เซสชัน	ที่สาม (Google)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
เพจโฆษณา / แลนด์ดิ้ง	ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้เข้าชมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นและเพื่อปรับความถี่ของการแสดงโฆษณาเดียวกัน	เซสชัน	ที่สาม (Google)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
<b>_gcl_au</b>	ใช้สำหรับทดสอบประสิทธิภาพโฆษณาบนเว็บไซต์ต่าง ๆ	3 เดือน	ที่หนึ่ง (Google AdSense)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
<b>YSC</b>	ใช้เพื่อติดตามวิดีโอ Youtube ที่ผู้ใช้เคยดู	เซสชัน	ที่สาม (YouTube)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
<b>yt.innertube::nextId</b>		ตลอดไป	ที่สาม (YouTube)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
<b>yt.innertube::requests</b>		ตลอดไป	ที่สาม (YouTube)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง

yt-remote-cast-available	ใช้เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าโปรแกรมเล่นวิดีโอของผู้ใช้สำหรับวิดีโอ YouTube แบบฝัง	เซสชัน	ที่สาม (YouTube)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
yt-remote-cast-installed		เซสชัน	ที่สาม (YouTube)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
yt-remote-connecte d-devices		ตลอดไป	ที่สาม (YouTube)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
yt-remote-device-id		ตลอดไป	ที่สาม (YouTube)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
yt-remote-fast-check-period		เซสชัน	ที่สาม (YouTube)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
yt-remote-session-app		เซสชัน	ที่สาม (YouTube)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง
yt-remote-session-name		เซสชัน	ที่สาม (YouTube)	โปรดดูคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 'วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้' ด้านล่าง

#### 4. วิธีควบคุมหรือลบคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกง่ายดายและเพลิดเพลินกับบริการ คุกกี้เหล่านี้บางส่วนมีความจำเป็น และเราไม่สามารถให้บริการได้หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เมื่อคุณใช้บริการของเราเป็นครั้งแรก เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเราใช้คุกกี้อย่างไร เหตุใดเราจึงใช้คุกกี้ และวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนคุกกี้ที่คุณยอมรับได้ คุณมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะยอมรับคุกกี้ที่ไม่จำเป็นหรือไม่ และเราได้อธิบายวิธีดำเนินการนี้ให้คุณแล้วด้านล่าง หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้บางตัวหรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง คุณอาจจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของบริการได้

อุปกรณ์ส่วนใหญ่ (ในกรณีของแอปพลิเคชันมือถือ) และเบราว์เซอร์ (ในกรณีของเว็บแอปและหน้าเว็บ) อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ได้ โดยทั่วไปการตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่ในเมนู "ตัวเลือก" หรือ "การกำหนดค่า" ของเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณควบคุมการตั้งค่าคุกกี้ได้เพื่อให้คุณสามารถ:

- ดูว่าคุณมีคุกกี้หรือข้อมูลอื่นใดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องและลบออกเป็นรายบุคคล
- บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามหรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
- บล็อกคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันจากเฉพาะเว็บไซต์

- บล็อกคุกกีหรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันทั้งหมดไม่ให้ถูกตั้งค่า หรือ
- ลบคุกกีหรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันทั้งหมดเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดดูด้านล่าง หรือคุณควรใช้ตัวเลือก "ความช่วยเหลือ" ในเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

- [การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome for web](#) และ [Android](#)
- [การตั้งค่าคุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์ Safari](#) และ [iOS](#)
- [การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer](#)
- [การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox](#)

การลบคุกกีหรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันหมายความว่า การตั้งค่าใด ๆ ที่คุณทำบนเว็บไซต์จะหายไป หากคุณสามารถกำหนดค่าเพื่อยกเลิกคุกกี้ การตั้งค่านี้ก็จะหายไปเช่นกัน เนื่องจากข้อมูลนั้นได้ถูกจัดเก็บไว้ในคุกกี้ การลบคุกกีทั้งหมดหรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันหมายถึงฟังก์ชันในบริการของเราจะหายไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เราไม่แนะนำให้ปิดคุกกีหรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันทั้งหมดเมื่อใช้บริการของเรา เนื่องจากเราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่า คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่ควรในบริการของเรา

### วิธียกเลิกการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม

หากคุณต้องการลดการตั้งค่าของคุณ ณ เวลาใด ๆ (เช่น หากคุณยอมรับคุกกี้ทั้งหมด แต่ภายหลังตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการคุกกี้บางประเภท) คุณจะต้องใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อลบคุกกี้ของบุคคลที่สามหรือ เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายที่ถูกลบเลิกในการเยี่ยมชมครั้งก่อนของคุณ สามารถใช้ [โปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์ Chrome](#) ได้หากต้องการยกเลิกการใช้คุกกี้ของ Google Analytics

### 5. การแก้ไขนโยบายคุกกี้

เราจะอัปเดตนโยบายคุกกี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในแนวทางปฏิบัติและบริการของเรา เมื่อเราโพสต์การแก้ไขนโยบายคุกกี้ เราจะแก้ไขวันที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนของนโยบายคุกกี้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือแบ่งปันข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยจะโพสต์ข้อความแจ้งการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อคุณเข้าสู่ระบบหรือใช้บริการ คุณควรกลับมาตรวจสอบหน้านี้ในอนาคตเป็นครั้งคราวเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายคุกกี้หรือนโยบายอื่น ๆ ของเรา

### 6. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต คุณอาจพบว่าลิงก์ต่อไปนี้มีประโยชน์:

- [เกี่ยวกับคุกกี้](#)

### 7. คุกกี้ที่เคยถูกกำหนดไว้แล้ว

หากคุณปิดใช้งานคุกกี้ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป เราอาจยังคงใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ก่อนที่จะตั้งค่าให้ปิดการใช้งานของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะหยุดใช้คุกกี้ที่ถูกปิดใช้งานเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

### 8. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้นี้ หรือประเด็นความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไป โปรดติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ [privacy@10chambers.com](mailto:privacy@10chambers.com) และสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ [privacy@10chambers.com](mailto:privacy@10chambers.com)